
 
 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 10/๒๕๖5 

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2565 
เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมนครี  ชั้น 2  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  

ผ่านระบบ Zoom meeting 
------------------------------------------------------------- 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม  

1. นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล        ประธาน 
2. พญ.วันทนา ไทรงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นายเสรี    พงศ์นฤเดช  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล (ด้านบริหาร) 
4. นายวรายุส วรรณวิไล          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
5. นพ.สุพล เจริญวิกกัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนโดน 
6. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลละงู 
7. นพ.ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า 
8. นพ.พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
9. พญ.นันทิกานต์ อุบล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
10. นางพรทิพย์ นิลพงศ์  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะนัง 
11. นางอัญชรีย์ สายพัทลุง แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
12. นายสุทธิมาศ บินสะอาด       นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
13. นางปวีณา เหมรา            หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
14. นางสุภัทร กาญจนก าเนิด  แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
15. นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
16. นางอรนุช นรารักษ์   หวัหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
17. นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ           หัวหน้ากลุ่มงานแผนแพทย์ไทยฯ 
18. นายประพันธ์ ด้วยกาแด        หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
19. นางฉัตรพิไล  เจียระนัย  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
20. ทพ.ศุภเดช สุกใส   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
21. นางสาวนุศรา ไหมมะหมาด  รก.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
22. นายมะรอฟี เจ๊ะสือแม          หวัหน้างานระบาดวิทยา 
23. นายสุขสันต์ มรรคาเขต         หัวหน้างานสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์องค์กร 
24. นายอับดุลมาหยีด กาเส็มสัน   แทน สาธารณสุขอ าเภอเมืองสตูล 
25. นายสมชาย เรืองแก้ว   สาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง 
26. นายศักดา  รอเกตุ   รก.สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 
27. นายอาวุธ  โพธิ์แก้ว   สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 
28. นายภูรน  โต๊ะประดู่   สาธารณสุขอ าเภอละงู 
29. นายเจนฤทธิ์ รอเกตุ   รก.สาธารณสุขอ าเภอควนโดน 
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30. นายพิทักษ์  หวังชัย  รก.สาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
31. นายจักรพงศ์  แหล่ทองค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         เลขานุการ 

32. นายพีรพล สอนอ าไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอัญคนาย์ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
2. นายเกษม ไปรฮูยัน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางสางนูรอัสมา โตะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นายอนวัชช์ ช่างแกหรา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
5. นายธานัท ยอดแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

รายช่ือผู้ไม่ได้เข้าประชุม 
1. นายเอกพล  เหมรา  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)         ติดราชการ 
2. นายธีระยุทธ  เกียรติธนภูษิต    รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ลาพักผ่อน 
3. นายยุทธพงษ์  ตันทเสนีย์        รก.หวัหน้ากลุ่มงานนิติการ    ติดราชการ 
 

เปิดการประชุม เวลา 10.05 น. 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 

1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 

 

ระเบียบวาระที ่1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน           1.1 ในระดับกระทรวง มีต าแหน่งรองปลัดกระทรวงเพ่ิมใหม่ 1 ต าแหน่ง โดยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขเขต 6 จะรักษาการในต าแหน่งดังกล่าว ขณะนี้ก าลังรอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
  1.2 นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ย้ายไปด ารงต าแหน่ง รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพังงา  
  1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ 
   - มีหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ในจังหวัดสตูล ดังนี้ 
   1. นาวาเอกแสนย์ไท บัวเนียม รองผอ.ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลจังหวัดสตูล 
   2. นายสามารถ เสงี่ยมไพศาล   ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดสตูล 
   3. นายชูศักดิ์ โอทาริก    ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล 
   4.นางสินีนาถ  สุทธิศักดิ์โสภากุล    สรรพกรพื้นที่สตูล 
   5.นายคารม คงยก     ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล 
   6.นายวิสุทธิ์  อาวะโต     หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
   - เรื่องท่ีผวจ.สตูลเน้นย้ า คือ เรื่องยาเสพติด ต้องหารูปแบบการท างานให้เข้มข้นเพ่ือ
สนองนโยบายดังกล่าวต่อไป 



 
 

 
 

- 3 - 
 

  1.4 เรื่องจากที่ประชุมเขตสุขภาพที่ 12  เมื่อ 31 ต.ค.65 ที่ผ่านมา มีการประชุมผู้บริหาร   
เขต 12  ได้มีการสรุปยุทธศาสตร์ของเขต 12 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ฝ่ายเลขานุการ น าไฟล์ส่งในไลน์กลุ่ม กวป.ด้วย  
และหลังจากส่วนกลางและเขตก าหนดชัดเจนแล้ว จังหวัดจะน ามาบูรณาการเพ่ือก าหนดจุดเน้นของจังหวัดต่อไป  
                      1.5 วันนี้มีการเปิดศูนย์ Telemedicine ที่  รพ.สตูลซึ่งจะขยายผลไปยังเครือข่ายต่างๆ                           
ทั้งจังหวัดต่อไป 
  1.6 เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดสตูลมีครัวเรือนยากจนประมาณ 8000 
ครัวเรือน สาธารณสุขจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเติมเต็มในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขณะนี้
ได้แต่งตั้งรองนพ.สสจ.และผู้ช่วยนพ.สสจ. ลงไปดูแลเป็นรายอ าเภอทุกอ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา             
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าดังกล่าวต่อไป 
มติที่ประชุม      - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม - มีมติรับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  3.1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 

3.1.1 จิตอาสาพระราชทาน 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   -  ผลการด าเนินงานจิตอาสาพัฒนาพระราชทาน ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 มีดังนี ้
  - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลพร้อมด้วยประธานแม่บ้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ อสม. ของสสอ.มะนัง ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ าท่วม และมอบยาเวชภัณฑ์และให้ความรู้
เรื่องโรคภัยที่มาจากน้ าท่วม ในวันที่ 18 ต.ค.65 ที่ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง เป็นกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ 
  - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลพร้อมด้วยประธานแม่บ้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสม. สสอ.ท่าแพ ได้ติดตามเยี่ยมบ้าน ตามนโยบาย 1 ข้าราชการ 1 ครอบครัวยากจน ในวันที่ 
18 ต.ค.65 ที่ อ.ท่าแพ 
  - ในวันที่ 21 ต.ค.65  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
สสจ. สตูล ไดร้่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านเกษตร ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 อ าเภอเมือง
สตูล 
 - ต่อไปขอเชิญแต่ละอ าเภอรายงานกิจกรรมจิตอาสาของแต่ละหน่วยงาน 
สสอ.เมืองสตูล - วันที่ 21 ต.ค. 65 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ได้ท ากิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านเกษตร 
ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 อ.เมืองสตูล จ.สตูล 
 - วันที่ 24 ต.ค. 65 นางบุปผา พนมคุณ หัวหน้าหน่วยบริการ รพ.สต.คลองขุด (สาขา)                       
น าทีม อสม.จิตอาสา ร่วมพัฒนาหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ มีการก าจัดลูกน้ ายุงลาย ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย  

 

 



 
 

 
 

- 4 - 
 
 - วันที่ 25 ต.ค. 65 นางบุปผา พนมคุณ หัวหน้าหน่วยบริการ รพ.สต.คลองขุด(สาขา) น าทีม 
อสม.จิตอาสา ร่วมพัฒนามัสยิดบ้านกลาง หมู่ที่ 7 ต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีการ
เตรียมสถานที่เพ่ือรับการการเยี่ยมเสริมพลัง พชอ.กระทรวงสาธารณสุข มีการก าจัดลูกน้ ายุงลาย ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย จัดบูทอาหาร OTOP และอ่ืนๆ 
 - วันที่ 31 ต.ค. 65 นายปรีสน รัษฎาปริวรรต ผอ.รพ.สต.ตันหยงโป น าทีมจิตอาสา เจ้าหน้าที่ 
รพ.สต.ตันหยงโป อบต.ตันหยงโป และ อสม.พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ใน
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบจ านวน 3 แห่ง ก่อนเปิดภาคเรียน  
สสอ.ท่าแพ  - วันที่ 18 ต.ค.65 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ.      
ท่าแพ และ อสม. ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ติดตามตามนโยบาย 1 ข้าราชการ 1 ครอบครัวยากจน 
 - วันที่ 20 ต.ค. 65 มอบอุปกรณ์การแพทย์ตามโครงการ LTC ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ในพ้ืนที่ รพ.สต.แประใต้ จ านวน 4 ราย 
 - วันที่ 21 ต.ค. 65 นิทรรศการกิจกรรม WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE  แสงน าใจ     
ไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต 
 - วันที่ 23 ต.ค. 65 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ณ สนามกีฬาชัยนุสรณ์ ม.3 ต. แป-ระ 
เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 - วันที่ 25 ต.ค. 65  รพ.สต.สาคร จัดกิจกรรมจิตอาสาประจ าเดือนตุลาคม พัฒนาสิ่งแวดล้อม           
ม. 2 บ้านสาคร ต.สาคร จ. สตูล 
     - วันที่ 26 ต.ค. 65  เวลา 14.00 น.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” พัฒนา
ปรับภูมิทัศน์ (ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ) เพ่ือให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงาม ณ บริเวณสนามกีฬา ม. 6 
ต. ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ. สตูล 
    - วันที่ 26 ต.ค. 65 รพ.สต.ท่าเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาประจ าเดือนตุลาคม พัฒนา   
สิ่งแวดล้อม             
 - วันที่31 ต.ค. 65 ที่ว่าการอ าเภอท่าแพ โดยนายอ าเภอท่าแพ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าดี    
ด้วยหัวใจ” ณ ม. 4 บ้านปลักหว้า ต.ท่าแพ  
สสอ.ละง ู        - กิจกรรมจิตอาสาของอ าเภอละงู ได้แจกจ่ายภารกิจการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
หมุนเวียนให้แต่ละ รพ.สต.ในเขตพ้ืนที่ ด าเนินการ  
มติที่ประชุม      - รับทราบ 
      3.1.2  ราชทัณฑ์ปันสุข 
  - ไม่มีน าเสนอ 

    3.1.3  โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก แห่งชีวิต 
สสอ.ทุ่งหว้า     - ได้มีการขับเคลื่อนโครงการเรียบร้อยแล้ว พร้อมภาคเครือข่ายอบต. ส่วนการด าเนินงาน
ได้ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการระดับต าบล โดยมีสสอ.ทุ่งหว้า เป็นประธาน งบประมาณสนับสนุนจาก 
สปสช. ให้กับอบต. จ านวน 25,430 บาท การท างานได้ติดตามสุขภาพหญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง 
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สสอ.ควนกาหลง   -   ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการจากเครือข่ายทุกภาคส่วน                        
มีแผนงานโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละช่วงระยะ เริ่มหญิงตั้งครรภ์จนถึงเด็กในกลุ่มวัยต่างๆ  มุ่งเน้น   
ให้กลุ่มเป้าหมายรับบริการอย่างต่อเนื่อง มีเรื่องของการคัดกรอง การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การเฝ้าระวังเรื่อง
พัฒนาการในด้านต่างๆ 
มติที่ประชุม      - รับทราบ 
 3.1.4. TO BE NUMBER ONE 
กลุ่มงานNCD      - โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จะมีการแข่งขัน Dancercise 
Satun Championship 2023 ที่ศูนย์การค้า Big C สาขาเมืองสตูล ในวันที่ 27 ต.ค.65 มีการแข่งขัน 3 รุ่น 

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 9 ทีม ซึ่งผู้ชนะจะได้เข้าแข่งขันต่อไปในเดือน พ.ย.65 โดยกิจกรรมในเดือน พ.ย.65                        
จะมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย.65 
โดยทั้ง 5 ทีม เพ่ือไปเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป 
สสอ.มะนัง         - ได้มีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ระดับชุมชน ชมรม โรงเรียน รพ.สต. พยายามขับเคลื่อนโครงการให้ต่อเนื่องอยู่เสมอ ได้มีการประชุมชี้แจง    
และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอ จะมีการท าบันทึกข้อตกลงระหว่างนายอ าเภอกับหัวหน้าส่วนราชการ
ต่างๆ  มีการพัฒนาศักยภาพและมีการประกวดแกนน าในระดับต่างๆ ในชุมชน ผลักดันเรื่องงบประมาณ       
จากกองทุนต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE 
สสอ.ควนโดน       - ได้ด าเนินการประชุมคณะท างาน TO BE NUMBER ONE เพ่ือการขับเคลื่อนในวันที่             
6 ต.ค.65 ประชุมหารือการด าเนินงานมอบหมายหน้าที่ ให้ทุกภาคส่วน ทั้งในชุมชนและโรงเรียน                
โดยในปี 2566 มีการรณรงค์ให้ประชาชนอายุ 14 ปีขึ้นไปสมัครเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE   
จะขยายเครือข่ายในชุมชน 3 แห่ง คือ หมู่ที่ 2 ต าบลควนสะตอ  หมู่ที่ 1 ต าบลวังประจัน และหมู่ที่ 9 ต าบล    
ควนโดน โรงเรียนที่เป็นเป้าหมายทั้งหมด 18 โรงเรียน ได้สรุปผลการด าเนินงานแล้ว 10 โรงเรียน คิดเป็น    
ร้อยละ 55.56 อีก 8 โรงเรียนอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน มีการขอสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการตั้งงบประมาณส าหรับสนับสนุนชุมชนต้นแบบ แห่งละ 30,000 บาท รณรงค์ให้มีการสวมเสื้อสีส้ม      
ทุกวันพฤหัสบดี มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน TO BE NUMBER ONE ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนโดน      
มีการเปิดช่องทางการสื่อสารทางกลุ่มไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ 
ประธาน      - โครงการพระราชด าริมีเรื่องส าคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุข  ขอเน้นย้ าในการ
ปฏิบัติตามโครงการพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง และขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. และประชาชน
ทั่วไปให้สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสา สามารถสมัครได้ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ณ ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

  3.2  กัญชาทางการแพทย์ 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  - กัญชาทางการแพทย์ มีตัวชี้วัด 3 ข้อ ดังนี้  
  1. ร้อยละ 5 ของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับ      
การรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย ์ 
  2. ร้อยละ ผู้ป่วยทั้งหมดทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์  
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  3. จ านวนการวิจัยและการจัดการความรู้ด้านยากัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงาน
สาธารณสุข   
   - ในปี 2566 ขอให้ทุกโรงพยาบาลรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย Palliative care ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัด    
ทีจ่ะมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 - 3 ต่อปี โดยในปี 2566 จะเพ่ิมร้อยละ 5  ปี 2567 เพ่ิมร้อยละ 7  ปี 2568 
เพ่ิมร้อยละ 10 ปี 2569 เพ่ิมร้อยละ 12 และปี 2570 จะเพ่ิมเป็นร้อยละ 15 ส าหรับตัวชี้วัด ผู้ป่วยทั้งหมด    
ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ก็จะเพ่ิมขึ้นทุกปีเช่นกัน โดยในปี 2566 จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50      
และจะเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ในทุกปี จนถึงปี 2570 เป้าหมายร้อยละ 90 ส าหรับตัวชี้วัดเรื่องการวิจัยและ         
การจัดการความรู้ฯ ต้องรอความชัดเจนจากเขต 12 ที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
ประธาน  - รพ.สต.ที่น าร่องกัญชาทางการแพทย์ มีแล้ว 4 แห่ง หากรพ.สต.แห่งใดสนใจสามารถ                   
ไปศึกษาดูงานได้ หากมีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจ าอยู่ที่รพ.สต. จะสามารถเปิดเพ่ิมได้อีก หรืออาจจะให้
หมุนเวียนไปช่วยรพ.สต.อ่ืนๆ ด้วย จะได้สามารถสั่งยากัญชาทางการแพทย์เพ่ิมขึ้นได้ ลองพิจารณาดูว่าสามารถ
ท าได้หรือไม ่
มติที่ประชุม - รับทราบ 
  3.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ประธาน  - วันนี้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ อยู่ในงานเปิดศูนย์ Telemedicine ที่รพ.สตูล  ก าลังสาธิต
การพูดคุยกับผู้ป่วยทางไกลที่รพ.สต.บ้านเกาะหลีเป๊ะ เป็นกิจกรรมที่จะลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงระบบ
บริการของประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
  3.4 สุขภาพกลุ่มวัย 
กลุ่มงานส่งเสริมฯ -  กลุ่มแม่และเด็กจะขยายจาก 1,000 วันเป็น 2,500 วัน ในปี 2566 ตามนโยบาย
ของนพ.สสจ.สตูล จะขยายการด าเนินงานให้เต็มพ้ืนที่ ซึ่งจะมีการหารือกันอีกครั้ง ส่วนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น            
ในปี 2566 จะส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยจะจัดท าโครงการก้าวท้าใจของนักเรียน นักศึกษา  เป้าหมาย 
5,500 คน จะมีการด าเนินการเรื่องโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เป้าหมายผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 35 โรงเรียน 
ส่วนเรื่องเด็กไทยสายตาดี ซึ่งใช้ข้อมูลจากโปรแกรม Vision 2020 โดยมีการคัดกรองจากครู และครูจะน า

ข้อมูลมาให้จนท.สาธารณสุข บันทึกในโปรแกรม Vision 2020 โดยกลุ่มที่มีปัญหาจากการตรวจของครู 

สาธารณสุขจะตรวจซ้ าเพ่ือคัดกรองอีกครั้ง หากพบผิดปกติจะส่งต่อให้จักษุแพทย์เพ่ือท าการรักษาต่อไป       
ส าหรับข้อมูลในโปรแกรมฯ ขณะนี้ยังมีน้อย เช่น อ.ละงู ได้มอบแว่นให้นักเรียนไปแล้ว 18 คน อ.เมืองสตูล 
มอบแว่นไปแล้ว 1 คน แต่ในโปรแกรมยังไม่มีข้อมูล ขอให้ผู้บริหารทุกท่านช่วยติดตามดูแลเรื่องนี้ด้วย         
เรื่องวัยรุ่น นอกจากเป็นตัวชี้วัดของสาธารณสุขแล้ว ยังเป็นตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย  คือ เรื่องอัตรา
คลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปีต่อพันประชากร ซึ่งในปี 2565 ผลงานผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 14.76 ต่อพัน
ประชากร ส่วนปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ า ยังมีปัญหาผลงานยังไม่ผ่านเกณฑ์ อยู่ที่ร้อยละ 16.5 (เป้าหมาย ไม่เกิน
ร้อยละ 13.5) กรมอนามัยจะเข้ามาพัฒนาศักยภาพในการฝังยาคุมก าเนิดเพ่ือลดอัตราการตั้งครรภ์ซ้ า                    
ส่วนหญิงตั้งครรภ์อายุไม่เกิน 20 ปี ที่มาคลอดในรพ. จะต้องให้บริการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวร โดยจะใช้วิธีใดก็ได้ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
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  3.5  สถานการณ์โรคติดต่อส าคัญ 
กลุ่มงานระบาดวิทยา    -   ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคช่วงเดือน ม.ค.- ต.ค. ปี 2565 พบว่า โรคอุจจาระร่วง
อย่างแรง (Acute Diarrhea) มีผู้ป่วย 3,000 กว่าราย คิดเป็นอัตราป่วย 953 ต่อแสนปชก. รองลงมาคือ                  
โรคปอดบวม (Pneumonia) อัตราป่วย 263 ต่อแสนปชก. โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth 
Disease)  อัตราป่วย 121 ต่อแสนปชก. และ โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) อัตราป่วย 26 ต่อแสนปชก. 
ตามล าดับ ในช่วงเดือน ต.ค. 65 พบการระบาดของ โรคปอดบวม ใน อ.เมืองสตูล อ.ควนกาหลง และ อ.ละงู  
พบมากในเด็กและอายุ 65 ปีขึ้นไป ส่วนโรคไข้หวัดใหญ่ พบมากใน อ.เมืองสตูล อ.ควนกาหลง พบมากในเด็ก    
อายุ 0-4 ปีและ 5-9 ปี สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ภาพรวมมีแนวโน้มลดลง ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 41 อัตรา
ป่วยสูงสุดอยู่ที่ จ.แม่ฮ่องสอน รองลงมาคือ จ.ตาก ข้อมูลของเขต 12 มีผู้ป่วย 1,000 กว่าราย อัตราป่วย       
22 ต่อแสนปชก. มีผู้เสียชีวิตที่ จ.ปัตตานี 1 ราย อัตราป่วยสูงสุดที่ จ.นราธิวาสอัตราป่วย 44 ต่อแสนปชก.
รองลงมาคือ จ.ตรัง อัตราป่วย 27 ต่อแสนปชก. ข้อมูลของ จ.สตูล ณ วันที่ 31 ต.ค.65  มีผู้ป่วย 84 ราย       
มีอัตราป่วยเท่ากับ 25.86 ต่อแสนปชก. อัตราป่วยสูงสุดที่ อ. มะนัง อัตราป่วยเท่ากับ 48 ต่อแสนปชก. 
รองลงมา คือ อ. เมืองสตูล อัตราป่วยเท่ากับ 44 ต่อแสนปชก. ส่วน อ.ทุ่งหว้ายังไม่ได้รับรายงานผู้ป่วย       
จ าแนกตามกลุ่มอาการ แยกเป็น DF 68 % DHF 29 % และ DSS 2 % ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน
ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของอาชีพทั้งหมด ในช่วงนี้สิ่งที่ต้องด าเนินการ คือ การป้องกันโรคโดยมุ่งเน้นไปที่
ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ในช่วง พ.ย.-ธ.ค. ต้องเฝ้าระวังโรคที่มาจากยุง รณรงค์ในรูปแบบจิตอาสา               
เพ่ือป้องกันในช่วงเดือนนั้น ๆ ต่อไป 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

  3.6 HT/DM เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
กลุ่มงาน NCD  - ในปี 2565 ตัวชี้วัดมี 2 ตัว คือ ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
(≥67) ซึ่งจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเดียวในเขต 12 ที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุกอ าเภอ และร้อยละการตรวจติดตาม   
กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (≥80) จังหวัดสตูล มีผลงานร้อยละ 98.37 อยู่อันดับที่ 11 ของประเทศ 
  -  ตัวชี้วัดในปี 2566 มี 3 ตัวชี้วัด  
   1.) เพ่ิมเป้าหมายร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานจากเดิม            
ร้อยละ 67 เป็นร้อยละ 70  และเพ่ิมเป้าหมายร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
เป้าหมายจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 93   
  2.) การใช้งาน Smart อสม. ในการส ารวจคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง             
โรคไม่ติดต่อ (เป้าหมาย จังหวัดละ 1 ต าบล) จังหวัดสตูลน าร่องที่ ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอมะนัง ซึ่งจะท า MOU       
กับ สคร. ในวันที่ 2 พ.ย. 65 นี้  
  3.) . การด าเนินการเฝ้าระวังและลดการบริโภคเกลือและโซเดียม 

  - ส ารวจปริมาณโซเดียมในอาหารด้วยเครื่องวัดความเค็ม(salt meter)         
เก็บตัวอย่างอาหาร 3,000 ตัวอย่าง ได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดความเค็ม จ านวน 30 เครื่อง 
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      - ท าฐานข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาการบริโภคโซเดียมของจังหวัด 
  - จัดท าแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคโซเดียม (<2000 มก. ต่อวัน) 
  - ส ารวจความตระหนักรู้ความเสี่ยงบริโภคเกลือและโซเดียม 500 ตัวอย่าง   

(ชาย 250 คน หญิง 250 คน) 
  - สรุปผลโครงการแสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรมการที่ด าเนินการ คือ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล  จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองในทุกอ าเภอ 
และกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น (ผู้มาร่วมกิจกรรม ประมาณ 600 คน) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนและส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  - ผลการประกวดและการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน้ า
ประดับประเทศ ประจ าปี 2565 จ.สตูลได้รับรางวัลดีเด่นของเขตสุขภาพที่ 12 มีทีมผู้ก่อการดีผ่านการรับรอง 
ระดับทองแดง จ านวน 15 ทีม กระจายอยู่ทุกอ าเภอ 
ประธาน  - โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  หากได้รับการดูแล
ป้องกันโดยการคัดกรอง การรักษาและผู้ป่วยดูแลตนเองให้สุขภาพดีขึ้น จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายได้ และขอชื่นชม
กับผลงานของทีมผู้ก่อการดี ในครั้งนีด้้วย  
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

  3.7 ความก้าวหน้างบด าเนินงาน/งบลงทุน/งบค่าเสื่อม 
กลุ่มงานบริหาร - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่มี เนื่องจากเพ่ิงได้รับจัดสรรเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา 
งบประมาณท่ีได้รับมาแล้ว คือ งบค่าตอบแทน พตส.  
  - งบค่าเสี่ยงภัยได้จัดสรรแล้ว ก าลังรอหนังสือลงนามจากกระทรวง เป็นงบเงินกู้ท าให้การ   
เบิกจ่ายจะต้องมีหลักเกณฑ์เพ่ิม โดยสสจ.สตูล ต้องเปิดบัญชีใหม่และต้องจัดท าข้อมูลหลักผู้ขายกับคลังจังหวัด   
สตูลใหม่ทั้งหมด จึงอาจต้องใช้เวลาในการด าเนินการพอสมควร จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรประมาณ 66 ล้าน   
บาทเศษ ทั้งนี้จะด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.65 นี้ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
กลุ่มงานประกันฯ - งบค่าเสื่อม ปี 2566 งบประมาณยังไม่ได้รับจัดสรร ขอให้ทุกเครือข่ายบันทึก
ข้อมูลในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์นี้  ผลการด าเนินปี 2565 อยู่ล าดับที่ 2 ของเขต ในภาพจังหวัดมีทั้งหมด 
144 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 121 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.03 อ าเภอที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 คือ อ.ท่าแพ     
อ.ละงู อ.ทุ่งหว้า ที่ยังน้อยคือ อ.ควนกาหลง และ อ.มะนัง มีรายการที่ยังไม่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ท าสัญญา ดังนี้ 
อ.เมืองสตูล 1 รายการ อ.ควนกาหลง 7 รายการ และ อ.มะนัง 3 รายการ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
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  3.8 การด าเนินงานการเงินการคลัง 
กลุ่มงานประกันฯ - ปีนี้ เป็นปีแรกที่ไม่มีโรงพยาบาลที่มีภาวะวิกฤติทางการเงิน แต่เมื่อพิจารณา          
เงินบ ารุงคงเหลือพบว่า รพ.มะนัง ยังติดลบอยู่  2,231,150.96 บาท ส่วน รพ.สตูล เงินบ ารุงคงเหลือ            
เพียง 16,605,435.30 บาท จ าเป็นต้องเฝ้าระวังต่อไปในปีหน้า 
  - 7 Plus Efficiency Score ณ เดือน ก.ย. 65 มี 4 รพ. ที่ผ่านเกณฑ์ คือ รพ. ควนโดน                   
รพ.ควนกาหลง รพ.ท่าแพ และรพ.ละงู ส าหรับนโยบายของระดับประเทศและระดับเขตจะเน้นเรื่องการจ่าย            
เป็นส าคัญ จึงต้องพิจารณาเรื่อง การตามจ่ายค่าใช้จ่ายที่ยังค้างเกิน 90 วัน ที่ รพ.ควนโดน รพ.ท่าแพ และ              
รพ.มะนัง ผลการเรียกเก็บงบ UC เกิน 60 วัน ที่รพ.สตูลและรพ.ทุ่งหว้า งบสิทธิข้าราชการฯ ที่ยังไม่ผ่าน           
คือ รพ.สตูลและรพ.ควนโดน สิทธิประกันสังคมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ รพ.สตูล ข้อมูลที่พบคือ ผู้ป่วยโควิด                         
ของประกันสังคมที่ค้างอยู่ การเรียกเก็บค่อนข้างยุ่งยาก ส าหรับหนี้ UC ที่ค้างอยู่ของรพ.สตูล เป็นหนี้ UC ผู้ป่วย
ในจ านวน 38,515,704.00  บาท และรพ.ทุ่งหว้า 856,107.00 บาท ลูกหนี้กรมบัญชีกลางหรือสิทธิ
ข้าราชการของรพ.สตูล คือ ลูกหนี้ผู้ป่วยนอก 24,025,826.80 บาท ของรพ.ควนโดน 10,111,564.00 บาท 
เรื่องวัสดุคงคลังมีปัญหาที่รพ.มะนัง เป็นวัสดุการแพทย์ทั่วไป ซึ่งโดยทั่วไปน่าจะเป็นค่ายามากกว่า ขอให้รพ.มะนัง
ช่วยดูแล   ด้วย เรื่องลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP – เครือข่าย ของรพ.สตูล จ านวน 20,788,036.00 บาท 
  - รายได้ – รายจ่าย ณ เดือน ก.ย. 65 ในภาพรวม มีรายได้ 2,154,909,160.05 บาท 
รายจ่าย  1,696,431,245.42 บาท มีส่วนต่างรายได้ – รายจ่าย จ านวน 458,477,914.63 บาท รายได้    
เมื่อเทียบกับแผนรายได้ พบว่า มีรพ. 3 แห่ง ที่รายได้ยังไม่ถึงร้อยละ 100 ตามแผนฯ คือ รพ. ควนโดน (88.04)                
รพ. ทุ่งหว้า (96.22) และรพ. มะนัง (92.61) ส าหรับความแม่นย าของแผนรายได้ ในภาพรวมของจังหวัด       
ผ่านเกณฑ์ (ไม่เกินร้อยละ 5) รายจ่ายเมื่อเทียบกับแผนรายจ่าย พบว่า มี รพ. 4 แห่ง ที่มีรายจ่ายเกินจากแผน    
ที่วางไว้ คือ รพ. ท่าแพ  รพ. ละงู และรพ. ทุ่งหว้า ความแม่นย าของแผนรายจ่าย มีรพ. 3 แห่งที่ผ่านเกณฑ์                  
คือ รพ. สตูล รพ. ควนโดนและรพ. ควนกาหลง และในภาพรวมของจังหวัดก็ผ่านเกณฑ์เช่นกัน  
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

  3.9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ HIS Gateway 
  - ไม่มีน าเสนอ 
 

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเพื่อทราบ 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องพิจารณา 
  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องเสนอจากหน่วยงานต่างๆ 
 

6.1 เรื่องจาก รพท. / รพช. 
            - ไม่มี 
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6.2 เรื่องจาก สสอ. / รพสต. 
สสอ.ท่าแพ        - มีเรื่องขอหารือในที่ประชุม ประเด็นแรก เรื่องค าสั่งมอบหมายอ านาจจากผู้ว่าราชการ        
จังหวัด ในปี 2566 มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ประเด็นที่ 2 เรื่องบุคลากร เรื่องต าแหน่งช านาญการพิเศษ                     
2 ต าแหน่งของสสอ.ท่าแพ และ สสอ.ทุ่งหว้า และต าแหน่ง ผอ.รพ.สต. ที่ยังว่าง 5 ต าแหน่ง คือ รพ.สต.แป-ระ  
รพ.สต.ควนขัน รพ.สต.ตันหยงโป รพ.สต.กะทูน-พิปูนล้นเกล้า และรพ.สต. ย่านซื่อ ไม่ทราบว่าด าเนินการ     
ถึงขั้นตอนไหนแล้ว ขอให้เร่งรัดด าเนินการด้วย รวมถึงเรื่องของต าแหน่ง ว.16 ของแต่ละพ้ืนที่อยากให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ทางสสอ.แต่ละแห่งจะได้บริหารจัดการให้เรียบร้อย ส่วนประเด็นเรื่องงบประมาณ      
เงิน CF ตามกรอบการพิจารณาเมื่อวันที่ 11 ต.ค.65 จะขอความชัดเจนเพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป  ส าหรับงบด าเนินงานที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวง อยากทราบว่า มีหลักการพิจารณาในการจัดสรร       
ให้แต่ละแห่งอย่างไร และขอเสนอแนะเรื่องการให้อ าเภอน าเสนอโครงการพระราชด าริ /โครงการ                   
ของพระราชวงศต์่างๆ ในที่ประชุม กวป. ขอให้สสจ.จัดท าแผนฯ และแจ้งล่วงหน้าด้วย 
ประธาน   - ขอให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามประเด็นทีส่สอ.ท่าแพ น าเสนอ และแจ้งความคืบหน้าด้วย 
กลุ่มงานประกันฯ  - ประเด็นงบประมาณ เงิน CF ขณะนี้ยังมาไม่ถึง  หากผู้บริหารที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน
สามารถใช้เงินบ ารุงตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรไปก่อนได ้ส่วนงบเหมาจ่ายรายหัวคาดว่าจะจัดสรรมางวดแรก 50 % 
ประมาณต้นเดือนนี้ ส าหรับหลักการพิจารณาในการจัดสรรเบื้องต้นคิดแบบ Fix Cost และคูณด้วยจ านวน รพ.สต. 
เป็นเกณฑ ์
 มติที่ประชุม     - รับทราบ   
 

6.3 เรื่องจาก หัวหน้ากลุ่มงาน  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ     -  กระทรวงมีข้อสั่งการขอให้ทุกจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับ 2 กลุ่ม              

คือ กลุ่ม อสม. ให้ได้รับเข็มที่ 3 ให้ครบ 100 %  ยังต้องติดตามอีก 1,799 ราย  และกลุ่ม 608 โดยเฉพาะ   
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเข็มที่ 3 ครอบคลุม 60 % ยังต้องติดตามอีก 20,000 กว่าราย ซึ่งมีข้อมูลว่า      
กลุ่มผู้สูงอายุทีไ่ด้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 41 เท่า ขอให้ทุกรพ.สต.เร่งส ารวจ
ข้อมูลผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3  แจ้งให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 10 พ.ย.65 เพ่ือขอสนับสนุนวัคซีนต่อไป 
กระทรวงขอให้รณรงค์ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนธ.ค.65 จะมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้ทุกภาคส่วน                 
ในต้นปี 2566 เมื่อมีการรณรงค์ขอให้มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม โดยจะมีการติดตามข้อมูลความก้าวหน้า         
ทุกวันศุกร์เสนอต่อผู้ตรวจราชการฯ ต่อไป  
ประธาน  - เรื่องรณรงคฉ์ีดวัคซีน ฝากให้ทุกพ้ืนที่ด าเนินการด้วย 
กลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่องความร่วมมือด้านสุขภาพผ่านปฏิบัติการสาธารณสุขอุ่นใจ ซึ่งปีนี้เป็นตัวชี้วัด
ของกระทรวงฯ ที่จะให้ทุกหน่วยบริการสมัครเข้าร่วม สาธารณสุขอุ่นใจเริ่มมาตั้งแต่ปี 2565 หน่วยบริการของ    
จ. สตูล สมัครเข้าร่วมแล้ว 17 แห่ง ได้รับการประเมินเพียงแห่งเดียว คือ รพ.สต.บ้านวังประจัน ในปีนี้ ขอให้   
ทุกหน่วยบริการสมัครเข้าร่วมสาธารณสุขอุ่นใจ โดยให้ปฏิบัติตามค าแนะน าและท าการประเมินด้วย 
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กลุ่มงานประกันฯ - กองเศรษฐกิจสุขภาพมีหนังสือขอข้อมูล เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจรพ.สต.ไปให้
อบจ. สตูล ว่าเครือข่ายได้มีการจัดสรรเงินอะไรให้กับรพ.สต.บ้าง ซึ่งในการประชุมเบื้องต้นที่ผ่านมาเป็นการ
ประชุมแบบไม่เป็นทางการ จะต้องเป็นการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่(กสพ.) มีการท า MOU     
ให้เรียบร้อย จึงจะสามารถส่งข้อมูลให้กองเศรษฐกิจสุขภาพ เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณมายัง
จังหวัดและรพ.สต.โดยตรงต่อไป จึงขอน าเรียนผู้บริหารให้มีการจัดประชุมให้ชัดเจนต่อไปด้วย 
มติที่ประชุม     - รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที ่7   เรื่องอ่ืน ๆ 
   - 
 

ปิดการประชุม  เวลา 12.55 น. 

          
       (นายพีรพล  สอนอ าไพ) 

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                                  

        
 

    (นายจักรพงศ์ แหล่ทองค า) 
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


